



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ มติชน	<p>การแก้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยลดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน มีแต่พัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลไม่เคยคิดที่จะล้มบัตรทอง ยืนยันได้ด้วยสิ่งที่ทำมาและสิ่งที่จะทำต่อไป คือทำให้เกิดความยั่งยืนของระบบ</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เปิดเผยภายหลังประชุมกลุ่มย่อย อาทิ สป.สธ. สปสช. ฯลฯ ทหารเรือแนวทางแก้ปัญหากรณีแยกเงินเดือนบุคลากร ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนไม่เข้าร่วมหรือ ว่า ที่ประชุมมีมติให้ทำแบบจำลองแต่ละอำเภอว่าเมื่อมีการแยกเงินเดือนแล้วพื้นที่ใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไร พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แต่ละพื้นที่ ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม เนื่องจากเมื่อแยกเงินเดือน ประชาชนทุกภาคทั่วประเทศจะได้รับเงินรายหัวใกล้เคียงกันมากขึ้น ส่วนรพ.ที่ได้รับผลกระทบ สธ.มีแนวทางช่วยเหลือแน่นอน</p>
มติชน กรม ประชาสัมพันธ์ สวท คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p>จับคนร้ายข่มขืนผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.หนองคาย</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองคาย ประสาน ตม. บุกจับตัว นายป้อมปุย เกษานุช อายุ 24 ปี ที่ใช้มีดบังคับข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ชื่นใจ น.ส.เอ (นามสมมติ) ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.หนองคาย โดยจับได้ที่ฝั่งสปป.ลาว สอบพบประวัติอาศัยอยู่ที่วัดศรีบุญเรือง ซอบตีมเหล้าขาว เม้าอาละวาด เคยขโมยเงินวัด และโกงเงินคนแก่ที่มาออกกำลังกาย เมื่อไม่ได้ก็ทำร้ายจนตายแล้วหลบหนีไปฝั่งลาว ก่อนกลับเข้าประเทศ ถูกจับเข้าเรือนจำไม่ถึง 4 เดือนก็ปล่อยตัวออกมา ระบุมีอาการทางจิต จนกระทั่งเดือนพ.ค. 2560 ได้ก่อเหตุข่มขืนหญิงที่ออกมาหาปูตามทุ่งนา ก่อนมาก่อเหตุซ้ำกับน.ส.เอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดสธ. กล่าวว่า รมว.สธ.และปลัด สธ. รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น สอบถามเบื้องต้นพบว่า คนร้ายมารักษาที่ รพ.หลายครั้ง เคยมีคดีมาก่อนหน้านี้และถูกปล่อยตัวออกมา โดยในวันเกิดเหตุ คนร้ายเดินไปเดินมาภายในพื้นที่รพ.อย่างมีพิรุณ มีผู้พบเห็นและกังวลว่าจะไม่ปลอดภัย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่รพ.ให้นำตัวออกไปจากรพ. แต่คนร้ายวิ่งหนีไปได้ ซึ่งต่อมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า ไปเจอกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและก่อเหตุขึ้น แม้รพ.จะมีระบบความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้กำชับให้รพ.ช่วยเหลือ และดูแลเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าว โดยเฉพาะด้านจิตใจให้ดีที่สุด พร้อมทั้งกำชับรพ.ในสังกัดทุกแห่งให้เข้มงวดและดูแลเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นรพ.หนองคายให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ได้มอบเงินช่วยเหลือ 1 แสนบาท และเข้าสู่กระบวนการเยียวยาจิตใจ</p>
มติชน ไทยรัฐ มติชน ออนไลน์	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขเลือดออกในไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. 2560 พบผู้ป่วย 22,356 ราย เสียชีวิต 31 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี แนะนำผู้ปกครองและครู</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาจารย์ สังเกตอาการป่วยของเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยของบุตรหลานเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม 3 เรื่อง 1. ป้องกันการถูกยุงกัด พร้อมกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะที่มีน้ำใสและนิ่ง 2. เฝ้าระวังอาการของโรค เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวน้ำเป็นจุดเลือด อาเจียน ปวดท้อง และ 3. ไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงไข้ลด หากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออก ต้องรีบกลับไปรพ.ให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บบ้านให้สะอาด เพื่อป้องกัน 3 โรคคือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย</p>
ไทยโพสต์	<p>คกก.ขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว อย.ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะวิชาการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการสารเคมีของประเทศ มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เป็นประธานพิธีเปิด</p> <p>ภก.อมรรัตน์ สีนะนิกุล เกษัชกรชำนาญการพิเศษ อย. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวถึงนโยบาย สธ. เรื่องการยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด และจำกัดพื้นที่การใช้ 1 ชนิด ภายในปี 2562 ว่า หลังจากมติของ 5 กระทรวงหลัก คือ สาธารณสุข มหาดไทย เกษตรฯ พาณิชยฯ และอุตสาหกรรม ได้ประกาศนโยบาย ให้งดการนำเข้ายากำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และกำหนดพื้นที่การใช้ยากำจัดศัตรูพืชไกลโคสเตต ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน มีคกก.จากสำนักงานปลัดฯ อย. และไทยแพน มีการประชุมไป 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งกรมวิชาการเกษตรพิจารณา ก่อนส่งมอบให้กับคกก.วัตถุอันตราย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ไปทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตามแผนงานคาดว่าจะไม่เกิน 2 เดือนจะสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังกระทรวงเกษตรฯ ได้ ซึ่งในปี 2560 จะเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และปี 2561 จะเป็นกระบวนการในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน คือแนะนำให้ประชาชนรู้จักใช้สารทดแทน ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการประกาศว่ามีนโยบายนี้ การจะเลิกใช้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ทั้งนี้ การห้ามใช้หรือการจำกัดพื้นที่ใช้ กว่าจะออกมาเป็นกฎหมายต้องใช้เวลา เพราะมีกฎหมายควบคุมหลายตัว</p> <p>สธ.เป็นเหมือนคนที่ต้องแก้ไขที่ปลายเหตุ คือมีหน้าที่ในการรักษาและตรวจสอบพืชผักว่ามีสารเคมีเจือปนหรือไม่ก่อนออกสู่ตลาด การแก้ไขต้องแก้ที่ต้นเหตุซึ่งต้องมอบให้กระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หากมีการออกกฎหมายห้ามใช้แล้ว สธ. จะช่วยเกษตรกรด้วยการรับซื้อผัก-ผลไม้ปลอดสารที่ห้ามไปประกอบอาหารให้คนไข้ในโรงพยาบาลในสังกัด</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>การดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีผู้ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์สาธารณะเกี่ยวกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่เข้าร่วมการอบรมการปรับวิถีคิด แล้วถูกวิทยากรใช้ถ้อยคำรุนแรงว่าแก๊งป่วย และกักตัวไว้ในห้องแยกกับมารดาที่เข้ารับการอบรมพร้อมกัน ก่อนที่วิทยากรจะชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเป็นการทดสอบว่าเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าจริงหรือไม่</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า หากเป็นการกักขังจริงก็เป็นเรื่องทางกฎหมาย ส่วนเรื่องการพูดอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้คนรู้สึกว่าเป็นตัวเองดี มีสภาวะจิตใจที่ฮึกเหิมนั้นทำได้ เพื่อให้นำไปปรับใช้ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชีวิตประจำวัน แต่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคหรือรักษาผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่ให้การอบรมก็ต้องมีจรรยาบรรณว่าต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเจ็บป่วย นักอบรมปรับทัศนคติไม่เหมือนกับนักจิตวิทยาคลินิก เพราะนักจิตวิทยาเป็นวิชาชีพที่ผ่านการศึกษาอบรมมา และได้รับใบประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับแพทย์ พยาบาล จึงจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ หากกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ จะมีกระบวนการลงโทษตั้งแต่ตักเตือน พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะได้ ขณะนี้ การรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชนอกจากรักษาด้วยยาแล้ว ยังนำเรื่องการบำบัดทางความคิด พฤติกรรม สติบำบัด มาใช้ร่วมด้วย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ และได้รับการยอมรับว่าได้ผลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีในรพ.จิตเวช และรพ.ทั่วไปที่มีแผนกจิตเวช</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด ระหว่าง 11 หน่วยงาน เช่น ก.พัฒนาสังคมฯ ก.มหาดไทย สดช. กทม. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีเนื้อหาสำคัญ 3 แนวทาง คือ 1.พัฒนาศักยภาพคุณภาพการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด 2.พัฒนาด้านวิชาการ การดูแลควบคุม กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด การให้ยาทดแทนระยะยาว และ 3.มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุนการลดอันตรายจากยาเสพติด การให้ยาทดแทนระยะยาว และการดูแลช่วยเหลือในชุมชน ส่วนเรื่องการฟ้องถ่ายผู้เสพเป็นผู้ป่วย ขณะนี้มีการดำเนินการในทุกจังหวัด พบว่าได้ผลดี มีความชัดเจน มีมาตรฐานที่ดี มีประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้เสพเข้ารับการดูแลหลายหมื่นคน</p> <p>-ด้าน นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยต้องร่วมมือกันในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนและฝ่ายปกครอง โดยใช้มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และให้เกิดความสมัครใจในการเข้ารับบำบัดรักษา ส่วนผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องผ่อนปรนเพื่อให้ผู้เสพล้ำที่จะเข้ามารับการบำบัดมากขึ้น ขณะนี้ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา สธ.พยายามไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของยาเสพติดแต่ละชนิด เพื่อมีการปรับย้ายกลุ่ม ช่วยให้โทษมีความรุนแรงลดลง ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสบายใจในการทำงานมากขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>จับโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสจ.สงขลา ร่วมกับทหารค่าย มทบ.42 บุกเข้าจับกุมโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อนประเภทเร่งผิวขาว ย่านชานเมืองหาดใหญ่ ผลิตทั้งยี่ห้อตั้งของปลอมและแบรนด์ทำเองนับ 10 ยี่ห้อ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไอมอน ซอยน้ำใจ หมู่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลค่าหลายร้อยล้านบาท พบส่งออกทั่วประเทศ ขณะเข้าตรวจค้นยังพบทั้งเจ้าของและคนงานรวม 17 คน กำลังผลิตและบรรจุเครื่องสำอางปลอม โดยเจ้าของคือ นายณัฐวัชร เพชรแก้ว อายุ 27 ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 5/8 หมู่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้</p> <p>-ด้าน นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รอง นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้บริโภค ว่าใช้โลชั่นบางชนิดแล้วทำให้ตัวแตกกลาย จึงได้พยายามสืบหาแหล่งผลิตและประสาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเข้าตรวจค้น จนพบแหล่งผลิตและตรวจยึดของกลางจำนวนมาก นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เตือนน้ำเปล่ารักษาสารพัดโรคไม่จริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงข่าวที่เผยแพร่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ tnamcot.com	ผ่านสื่อโซเชียล กรณีหญิงรายหนึ่งอ้างว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ให้หายขาดได้โดยใช้เพียงน้ำเปล่า ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริง และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก เนื่องจากการรักษาพยาบาลไม่ว่าด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนไทย จะต้องกระทำโดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กรมประชาสัมพันธ์	ความปลอดภัยจากสารเคมี - เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี กล่าวว่า สธ.มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่เสี่ยงสูง โดยขับเคลื่อนนโยบาย “อาหารปลอดภัย : food safety” ให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และนโยบาย “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย : food safety hospital” ครอบคลุมรพ.สังกัด สธ.ทั่วประเทศ ภายในปี 2561 โดยสนับสนุนให้รพ.ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรจัดหาพืช ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ ส่งให้รพ.อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปปรุงอาหารให้ผู้ป่วยที่รักษาและฟื้นฟูสุขภาพในรพ. เป็นการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง
สยามรัฐ	ซีอิ๊วเถื่อน - เสนอข่าว อย.ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ “ซีอิ๊วเค็ม ตราช้างฮี้” ผลิตโดยเฮี้ยยงเซ็ง แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. พบไอโอดีน 0.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เข้าข่ายอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท ซึ่งอย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป
สปริงนิวส์	โรคที่มากับน้ำท่วม - เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้ระวังโรคติดต่อทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคท้องร่วง โรคผิวหนัง น้ำกัดเท้า และโรคตาแดง แนะนำให้ล้างมือบ่อยๆ ไม่ชั้ยตา ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
สยามรัฐ	สถิติผู้ใช้สิทธิ์ UCEP - เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สปพจ. สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ว่า เดือน มิ.ย. 2560 มีผู้ใช้สิทธิ์ 2,176 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 1,051 ราย ยอดสะสม 3 เดือนตั้งแต่เริ่มนโยบาย มีผู้ใช้สิทธิ์ 8,232 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 3,507 ราย
คมชัดลึก	พัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร - เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน
เดลินิวส์	โรคมะเร็ง - เสนอบทความ นพ.วีรวัฒน์ อิมสารานู ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรม NCI Tri Team-We can fight cancer “เปลี่ยน สู้ พัด เอาชนะมะเร็ง 3 เดือน ... พลิกชีวิต” เพื่อค้นหาสุดยอดนักไตรกีฬาผู้พิชิตโรคมะเร็ง เป็นการสร้างต้นแบบจากบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ป่วยและผู้เคยป่วยโรคมะเร็งที่รักษาหายแล้ว 2.กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และ 3.กลุ่มคนปกติหรืออาสาสมัคร
โพสทูเดย์	ปัญหาเสพติดดิจิทัล - เสนอบทความ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต อธิบายถึงปัญหาเสพ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ติดดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน ว่า ปัญญาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่พฤติกรรมมนุษย์ในการใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและพอดี สาเหตุมาจากเห็นการใช้งานดิจิทัลเป็นเทรนด์ แต่ขาดภูมิคุ้มกันในการควบคุมการใช้งานให้เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาโดยการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ก็ต้องควบคุมตนเองด้วย หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำ ปิดมือถือก่อนเข้านอน หรือปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1332</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ช่วยเด็กป่วยโรคตุ่มน้ำพอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนพ.สสจ.ตรัง และหลายหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือน้องน้ำซิง วัย 3 ขวบ ที่ป่วยด้วยอาการมีตุ่มใสจากภูมิคุ้มกัน เป็นแผลทั้งตัว โดยนำตัวเข้ารับรักษาที่รพ.ตรังอย่างเร่งด่วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังวินิจฉัยว่าเป็นโรคตุ่มน้ำในเด็กที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน พบได้เพียงไม่กี่คน</p>
<p>เว็บไซต์ bagaboo.tv</p>	<p>พยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปวินาทีชีวิต ขณะที่ น.ส.อุษณีย์ เบี้ยกกระโทก พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ดอนท้าว ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิต นายธนวัฒน์ ดอนกลาง ที่ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างแรงจนกระเด็นไปไกล 10 เมตร จนนายธนวัฒน์รอดชีวิต</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ชื่นชมพยาบาลช่วยทำคลอดข้างถนน</p> <p>-เสนอข่าว มีการเผยแพร่คลิปหญิงรายหนึ่งพร้อมชาวบ้าน กำลังช่วยทำคลอดให้กับนางพาตีเมาะ มะเซ็ง อายุ 27 ปี ชาว อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอด และประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันหน้ามัสยิดบาโจระนะ ทำให้มีอาการเจ็บครรภ์คลอด และได้คลอดบุตรอย่างปลอดภัย โดยต่อมาทราบว่าผู้ทำคลอดคือ นางรินดา ฮาแวมานะ อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกห้องคลอด รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ มีบ้านพักใกล้ที่เกิดเหตุ หลังช่วยทำคลอดแล้ว ยังได้นำแม่และเด็กขึ้นรถกู้ชีพของรพ.สต.บาโจระนะ ไปส่งยังรพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ก่อนกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานที่รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch